



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยได้กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รายละเอียด ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

(แบบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๑	นายสิทธิชัย รุ่งโรจน์ชีวิน	๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวัน พุธที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว
๐๒	นายพนนท อภิรมย์ประเสริฐ	

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันเข้ารับการเลือกสรร เพื่อแสดงตนต่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ หากไม่มีบัตรดังกล่าวคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้
- ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต หรือประกาศจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบให้เข้าห้องสอบได้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มการสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบในวิชานั้นๆ
- ต้องเข้าสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สอบ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
- การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วและทางเว็บไซต์ www.Borkaew.go.th

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)